



HUYỆN CUỐI CÙNG CỦA HÀ NAM VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI:

Lý Nhân và sức bật từ lòng dân

Lý Nhân là một trong những huyện của tỉnh Hà Nam có xuất phát điểm thấp nên nguồn lực đầu tư cho nông thôn mới còn nhiều hạn chế. Sau 10 năm nỗ lực, huyện Lý Nhân đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là huyện cuối cùng của tỉnh Hà Nam về đích nông thôn mới.

THANH TUẤN

Sáng 19/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Khởi sắc về hạ tầng và đời sống

Đến xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, có thể dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt. Những tuyến đường liên thôn, liên xóm đều được bê tông kiên cố, sạch sẽ. Dọc hai bên đường đều được trồng hoa với những cột đèn cao áp được thấp sáng vào buổi tối tạo cảnh quan rất ấn tượng. Nhiều nhà



Tuyến đường xanh sạch đẹp ở xã nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Khê. THANH TUẤN

cộng nhằm tạo cảnh quan môi trường cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Nhờ đó, đến hết năm 2019, huyện Lý Nhân có 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, xã Xuân Khê đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Lý Nhân được nhựa hóa, bê tông hóa đạt tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo đi lại thuận tiện; 100% trường học các cấp có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; 100% thôn có nhà văn hóa, khu

quan sát an toàn. Nhiều nhà cửa xây dựng khang trang mọc lên trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Văn Dũng - người dân xã Xuân Khê cho biết, những năm trước khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân Xuân Khê chủ yếu là sản xuất nông nghiệp mang tính nhỏ lẻ, manh mún nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Các tuyến đường trong xã thì gập ghềnh, nhiều "ổ voi, ổ gà" gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân. Vì thế, khi được tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, người dân đều đồng tình, chung tay đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, dịch tường để xây dựng đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp. Hiện nay, nhân dân rất phấn khởi khi đường làng, ngõ xóm nhân dân đi lại thuận lợi, sạch sẽ.

Nhiều lao động địa phương đã đi làm tại các cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp với mức thu nhập ổn định từ 6-10 triệu đồng/người/tháng. Xã Xuân Khê đã không còn hộ nghèo; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao nên các hoạt động văn hóa, thể thao cũng được người dân Xuân Khê tích cực hưởng ứng.

Chủ tịch UBND xã Xuân Khê Trần Mạnh Ngọc chia sẻ, triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới, đến nay nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên rõ rệt, xác định rõ hơn vai trò chủ thể của người dân, vì lợi ích của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Nhờ đó, diện mạo vùng nông thôn Xuân Khê ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng giao

TÍNH ĐẾN HẾT NĂM 2019, HUYỆN LÝ NHÂN:

- Thu nhập bình quân đầu người đạt **47,25** triệu đồng
- Tỷ lệ hộ nghèo còn **2,87%**
- Tỷ lệ lao động có việc làm đạt **92,66%**
- Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt **98,9%**

thông, trường học, nhà văn hóa, kênh mương thủy lợi... được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh; các mô hình sản xuất mang hiệu quả kinh tế cao được đầu tư và phát triển góp phần nâng cao thu nhập cho người dân...

Dân ủng hộ và thụ hưởng

Những năm qua, lãnh đạo huyện Lý Nhân đã có những chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ông

Nguyễn Thành Thăng - Chủ tịch UBND huyện cho biết, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện coi trọng tuyên truyền từ huyện xuống cơ sở, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, lấy người dân là chủ thể hưởng lợi và tham gia trong xây dựng nông thôn mới. Điều đáng mừng là huyện đã huy động hiệu quả sức dân trong việc hiến đất dịch tường, dịch giậu, đóng góp ngân sách để xây dựng đường làng, ngõ xóm và các công trình phúc lợi công

100% thời cơ nhà văn hóa, khu thể thao với đầy đủ các trang thiết bị để hội họp, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhân dân; 87,5% số thôn được công nhận thôn, làng văn hóa và 92,7% gia đình văn hóa...

Ông Nguyễn Thành Thăng nhấn mạnh, với quan điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, thời gian tới huyện Lý Nhân tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; tập trung huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Huyện phấn đấu hết năm 2020 có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đến năm 2025 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. ■